

## เรื่อง น้ำตกเซปละ



### รายละเอียด

#### น้ำตกเซปละ น้ำตกสวยของชาวกะเหรี่ยงเซปละ

โปรแกรมเที่ยวผจญภัยในอุ้มผางไม่ได้มีเพียงเส้นทางเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู และล่องแก่งชมน้ำตกทีลอเลเท่านั้น แต่ยังมีเส้นทางผจญภัยแบบเบาๆ ให้สัมผัสกันอีกหลายแห่ง ซึ่งโปรแกรมเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็นับว่าได้ว่าความนิยมไม่แพ้กัน เพราะหมู่บ้านกะเหรี่ยงของที่นี่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง และมีถนนหนทางให้รถเข้าถึงอย่างสะดวก จึงสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะภายในหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละยังมีน้ำตกเซปละให้เที่ยวชมกันเป็นของแถมด้วย

หมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละสามารถขับรถมาเที่ยวเองจากอุ้มผางได้อย่างสะดวก เพราะมีเส้นทางรถเข้าถึงหมู่บ้าน โดยชื่อบ้านเซปละมาจากคำพูดไม่ชัดของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกตำแหน่งปลัดอำเภอท่านหนึ่งที่มาหมู่บ้าน และเห็นรังผึ้งบนต้นไม้ใกล้กับลำห้วย ท่านปลัดจึงติดراجองไว้ 2 ดัน (คนพบน้ำผึ้งต้องติดراجอง เพื่อบ่งบอกว่าเป็นผู้พบน้ำผึ้งเป็นคนแรก) ชาวกะเหรี่ยงมาเห็นเลยตั้งชื่อห้วยจากคำว่า ปลัด หรือ ปะละ นั่นเอง จากนั้นจึงเพี้ยนไปมาเป็น บ้านเซปละ มาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้เห็นบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงที่สร้างกันด้วยวัสดุธรรมชาติแล้ว หมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละยังมีเส้นทางให้ไปเที่ยวชมน้ำตกเซปละกันต่อด้วย จากหมู่บ้านเดินไม่ไกลไม่ทันเหนื่อยก็ถึงแล้ว น้ำตกแห่งนี้ชื่อเดียวกับหมู่บ้าน คือ น้ำตกเซปละ น้ำตกหินปูนสีเหลืองไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ กว้างประมาณ 10 เมตร มีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น บริเวณน้ำตกสามารถเดินเล่นได้ดีเพราะเป็นหินปูนตะไคร่น้ำไม่จับจึงเดินไม่ลื่น หากมาเที่ยวชมฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็อาจจะเห็นแต่หน้าผาหินปูนสีเหลืองแทน ซึ่งก็ดูสวยงามไปอีก

**แบบเช่นกัน**

จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละ ขับรถไปตามเส้นทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบหมู่บ้านปะหละทะ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอู๋มผาง และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด แต่อย่างไรก็ดีชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงแต่งกายกันแบบดั้งเดิม รวมถึงวิถีชีวิตที่ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม ทอผ้า และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างกันมากที่สุดในอู๋มผาง จึงนำมาเที่ยวชมกันไม่น้อยไปกว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละ

**ที่ตั้ง** น้ำตกเซปละ บ้านเซปละ อำเภออู๋มผาง จังหวัดตาก

**การเดินทาง** จากตัวเมืองอู๋มผาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 ไปทางสบแม่ละมุ้ง ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร จะพบหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละ

**ฤดูท่องเที่ยว** ตลอดปี สวยสุดปลายฝนต้นหนาว

**สิ่งอำนวยความสะดวก** บริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงเซปละไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ ส่วนใหญ่จะเลือกพักในตัวเมืองอู๋มผาง และขับรถมาเที่ยวเองหรือซื้อทัวร์นำเที่ยว

**คำสำคัญ** : น้ำตกเซปละ

**ที่มา** : <https://www.thai-tour.com/place/tak/umphang/2950>

**รวบรวมและจัดทำข้อมูล** : กาญจนา จันทร์สิงห์

**วันที่** : 2018-08-16

[https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page\\_id=779&code\\_db=610002&code\\_type=TK002](https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=779&code_db=610002&code_type=TK002)